

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๙๑๑๖๒</p> <p><b>เรื่อง :</b> การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p><b>สารัตถะ :</b> กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้มีการขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ระบุไว้ในร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กษ. รายงานว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้มีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ โดยได้มีข้อกำหนดในเรื่องระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ แต่ในทางปฏิบัติการดำเนินการของ ส.ป.ก. จำเป็นต้องนำการลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ใช้เป็นการถาวร เนื่องจากเมื่อเกษตรกรเข้าซื้อที่ดินกับ ส.ป.ก. สัญญาเข้าซื้อที่ดินที่ ส.ป.ก. ทำกับเกษตรกรเป็นสัญญาระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญา ๕ – ๒๕ ปี และมีการทำสัญญาเข้าซื้อให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ทำสัญญาเข้าซื้อไว้กับ ส.ป.ก. ได้ทั้งหมดทันตามกำหนดระยะเวลาของประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่ทำสัญญาเข้าซื้อที่ดินกับ ส.ป.ก. แต่ยังไม่ได้ออนกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกร ทั้งกรณีชำระค่าเข้าซื้อครบแล้ว และที่อยู่ระหว่างการชำระซึ่งใกล้จะครบกำหนดตามสัญญา รวมทั้งกรณีชำระค่าเข้าซื้อครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ประกอบกับค่าธรรมเนียมอัตราปกติซึ่งให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๑ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ จะคิดในปีที่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งราคาประเมินทุนทรัพย์จะสูงกว่าราคาที่ดินที่ ส.ป.ก. ให้เกษตรกรเข้าซื้อ มีผลให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ในอัตราที่สูง ภาระในการชำระค่าธรรมเนียมฯ จึงตกกับเกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังมีแผนงานและภารกิจในการจัดหาที่ดินเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรผู้ซึ่งไม่มีที่ดินทำกินตามกระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยวิธีการจัดซื้อจากเจ้าของที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั่วไป เนื่องจากที่ดินที่ ส.ป.ก. มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ไร้ที่ดินทำกินที่ขึ้น</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.)</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ :</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน</p> <p><b>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>

ทะเบียนขอที่ดินทำกินจาก ส.ป.ก. เป็นจำนวนมากและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ดินที่จะจัดซื้อได้นั้นต้องมีราคาที่ไม่สูงมากนักเพื่อให้เกษตรกรได้เช่าหรือเช่าซื้อที่ดินได้ จึงทำให้ไม่มีผู้สนใจขายที่ดินให้แก่ ส.ป.ก. ซึ่งมาตรการการลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ นอกจากจะเป็นการลดภาระการชำระค่าธรรมเนียมฯ แล้ว ยังเป็นสิ่งจูงใจให้เจ้าของที่ดินนำที่ดินมาขายให้กับ ส.ป.ก. ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้การดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น

๒. ส.ป.ก. ได้กำหนดมาตรการถาวรให้สามารถดำเนินการลดหย่อนค่าธรรมเนียม ในระยะยาว โดยได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๘ ซึ่งมีผลให้ ส.ป.ก. และคู่สัญญาที่ทำนิติกรรมกับ ส.ป.ก. ได้รับยกเว้นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) แล้วและอยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

๓. ส.ป.ก. ได้จัดให้มีการประชุมระหว่าง ส.ป.ก. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำมติของที่ประชุมไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ส.ป.ก. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยใช้ ส.ป.ก. ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งประสานกรมที่ดินยก่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๔. กรมที่ดินมีหนังสือ ที่ มท ๐๕๐๕.๔/๑๑๒๑๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้ง ส.ป.ก. ว่า ได้ดำเนินการยก่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีกำหนดระยะเวลาใช้บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**มติ ครม. :** ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเหลือในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒. อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๙๑๑๖๒</p> <p><b>เรื่อง :</b> ขออนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย</p> <p><b>สารัตถะ :</b> กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยใช้ที่ดินถาวร ไม่มีกำหนดระยะเวลา</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กรมการขนส่งทางบก ได้ยื่นคำขอความยินยอมหรือขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ ๒๐๖-๑-๕๗.๖ ไร่ โดยขออนุญาตใช้ที่ดินอย่างถาวร ไม่มีกำหนดระยะเวลา ตามข้อ ๒ (๓) (ก) ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกตามความในข้อ ๑ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ <b>ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐</b></p> <p>๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ยื่นคำขอความยินยอมหรือขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒ (๓) โครงการของรัฐซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ (ก) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งข้อ ๘ (๓) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน กำหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่าย รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.)</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ :</b></p> <p style="text-align: center;">เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ</p> <p><b>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บนถนน ทล. ๑๓๕๖ ติดด้านพรมแดนเชียงของบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ พื้นที่โครงการเนื้อที่รวม ๓๓๕-๑-๘๒ ไร่ ประกอบด้วย ที่ดินโฉนด จำนวน ๑๒๗-๘-๒๔.๔ ไร่ และที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๒๐๖-๑-๕๗.๖ ไร่ มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย ๑) เพื่อเป็นสถานีปรับเปลี่ยนการขนส่งระหว่างประเทศไปสู่ภายในประเทศ รวมถึงเชื่อมต่อระบบการขนส่งจากถนนไปสู่ทางรถไฟรองรับการขนส่งสินค้าจากจีนตะวันตกที่ทำการส่งมาทางถนนสาย R๓E หรือ R๓A ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาในประเทศไทยโดยข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ ๔ ๒) เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์หรือสินค้าบรรจุหีบห่อ (Break-Bulk Cargoes) และ ๓) เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทำให้สามารถดำเนินพิธีการที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกได้ในจุดเดียว

**มติ ครม. :** ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของกระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(กระทรวงคมนาคม(กรมการขนส่งทางบก) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงรายให้ได้ขอยุติโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ผลกระทบต่อต้นทุนที่ใช้ในการคำนวณความคุ้มค่าของโครงการฯ และผลวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลต่อรูปแบบและแผนโครงการฯ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปรมาณ และประธานกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนไปประกอบการพิจารณาด้วย

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สาระ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๙๑๑๖๒</p> <p><b>เรื่อง :</b> ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำในทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....</p> <p><b>สาระ :</b> กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำโสกรัง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กษ. เสนอว่า ปัจจุบันมีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพื่อกิจการโรงงาน ประปา หรือกิจการอื่นเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง ซึ่งทางน้ำดังกล่าวได้กำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทานแล้วตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐</p> <p>๒. ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทานและเป็นภาระรองรับการขอ อนุญาตใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะขึ้นในอนาคต สมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำโสกรัง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อนำเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทำให้การใช้งบประมาณในส่วนนี้ น้อยลง สำหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕</p> <p>๓. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำโสกรัง ในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน</p> <p><b>มติ ครม. :</b> อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำโสกรัง เป็นทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.)</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ :</b></p> <p style="text-align: center;">เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p><b>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๙๑๑๖๒</p> <p>เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. ....</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำ การ ประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำถือปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำถือปฏิบัติ พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำถือปฏิบัติ</p> <p>๒. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑. ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจสอบพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้</p> <p>๓. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑. เสร็จแล้ว มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้กรมประมงสามารถติดตามเรือสนับสนุนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขึ้น กำหนดให้เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือกลเดินทะเลตามประเภทการใช้เรือที่กำหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงนี้ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงแบบท้ายประกาศกรมประมงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ ๒) เพื่อตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแก้ไขรายชื่อร่างกฎกระทรวงฯ เป็น “ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธี ปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. ....” เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ มีการแก้ไขเล็กน้อยตามแบบการร่างกฎหมาย</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

<p>๔. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ที่ สคก. ตรวจสอบพิจารณาแล้วตามข้อ ๓. ให้ กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>๕. กษ. เสนอว่า ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ที่ สคก. ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ตามข้อ ๔. ขอยืนยันให้ ดำเนินการต่อไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ</p> <p><b>มติ ครม.</b> : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สับสนุนเรือที่ใช้ทำ การประมงหรือเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้</p>	
--	--

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๙๑๑๖๒</p> <p><b>เรื่อง :</b> ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีการชดเชยส่วนต่างการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> <p><b>สารัตถะ :</b> กค. เสนอ ครม. พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีทั้ง ๑๖ ครั้ง ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) ในส่วนที่ให้ กฟผ. ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังและ สงป. เพื่อปรับลดเงินรายได้ นำส่งเข้ารัฐหรือเป็นรายจ่ายเพื่อสังคม ( PSA) ในการขอรับเงินชดเชยส่วนต่างที่เกิดขึ้นระหว่างต้นทุนการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงกับรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มของรัฐบาล และมีให้เป็นภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน รวมทั้งไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายสะสมของ กฟผ. จากกรณีที่ไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าวในทันที ขณะที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างดังกล่าวให้ กฟผ. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รับทราบการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบาย ปาล์ม น้ำมัน แห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ให้กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. นำน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ตัน วงเงิน ๒,๘๘๐ ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนที่สูงกว่าค่าไฟฟ้าจำนวน ๑,๓๕๔ ล้านบาท ซึ่ง กฟผ. จะขอรับเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง กับรายได้จากการขายไฟฟ้าจำนวน ๕๒๕ ล้านบาท สำหรับส่วนที่เหลือ จำนวน ๘๒๙ ล้านบาท กฟผ. จะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ (สงป.) เพื่อปรับลดเงินรายได้ นำส่งเข้ารัฐหรือเป็นรายจ่ายเพื่อสังคม (Public Service Account: PSA) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า</p> <p>๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ รับทราบมติ กนป. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานโดย กฟผ. ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มอีกจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง สำหรับส่วนเพิ่มจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้า</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.)</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ :</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ เป็นไปด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p><b>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>



ของโรงไฟฟ้าบางปะกง ประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท ที่เกิดขึ้นจากการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ให้ กฟผ. ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง และ สงป. ให้เป็นรายจ่ายเพื่อสังคม (PSA) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า

๓. กระทรวงการคลังไม่สามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๓๖ มิได้ให้อำนาจการลดการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน และกระทรวงการคลัง มิได้มีกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจในการลดเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน นอกจากนี้ รายจ่ายเพื่อสังคม ( PSA) เป็นการดำเนินการตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกรรมนโยบายรัฐ ( PSA) ซึ่งใช้บังคับกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจบางแห่งเท่านั้น กระทรวงการคลังจึงมีความจำเป็นต้องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

๔. กระทรวงการคลังเสนอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่วันที่ตั้ง พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) ในส่วนที่ ให้ กฟผ. ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังและ สงป. เพื่อปรับลดเงินรายได้ นำส่งเข้ารัฐหรือเป็นรายจ่ายเพื่อสังคม ( PSA) ในการขอรับเงินชดเชยส่วนต่างที่เกิดขึ้นระหว่างต้นทุนการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง กับรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มของรัฐบาล โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างดังกล่าวให้ กฟผ. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

#### ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการค่าไฟฟ้าของประชาชน และไม่เป็นการ ค่าใช้จ่ายสะสมของ กฟผ. จากการที่ไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าว รวมทั้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงพลังงานซึ่งกำกับดูแล กฟผ. เป็นผู้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างดังกล่าวให้ กฟผ. ต่อไป

**มติ ครม. :** ๑. เห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๒. ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับสมดุลปาล์มในประเทศในระดับนโยบาย ปาล์มน้ำมันแห่งชาติร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย แหล่งเงิน และประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับ หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (เรื่อง มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์ม ในประเทศ) วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ

<p>ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ [เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ] ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ] มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ประเมินผลการดำเนินงานมาตรการในช่วงที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบความคุ้มค่าประมาณ ที่ภาครัฐจะต้องสูญเสียกับประโยชน์ที่เกษตรกรชาวสวนปาล์มจะได้รับเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศเป็นไปด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	
---	--

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๙๑๑๖๒</p> <p>เรื่อง : การเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)</p> <p>สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีโคราชสมัครเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) โดยส่งใบสมัครระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมอบหมายให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>การเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและภูมิทัศน์ให้ใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการศึกษาด้านธรณีวิทยาแก่ประชากรในชุมชนและบุคคลทั่วไป เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น และการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้น อุทยานธรณีโคราชครอบคลุมพื้นที่อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน และอำเภอสีคิ้ว รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๖๗ ตารางกิโลเมตร</p> <p><u>ความเห็นของ กษ.</u></p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) เนื่องจากการเป็นอุทยานธรณีโลกจะก่อให้เกิดผลดีต่อนโยบายและการบริหารจัดการในพื้นที่ดังกล่าว เพราะในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆ และไม่มีพันธสัญญาหรือออกกฎระเบียบใดๆ มาบังคับให้ต้องปฏิบัติหรือมีผลกระทบข้อจำกัดต่อการใช้ประโยชน์ ทำให้ พื้นที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ นำรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ความร่วมมือด้านธรณีวิทยาทั้งในและต่างประเทศ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (ส.ป.ก.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อให้พื้นที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ นำรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ความร่วมมือด้านธรณีวิทยาทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. : -</p>

<p><b>มติ ครม. :</b> ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ</p> <p>๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณากำหนดแผนงานรองรับการบริหารจัดการพื้นที่ การดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อคงความเป็นอุทยานธรณีโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานปรมาณูไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย</p>	
--	--

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๙๑๑๖๒</p> <p>เรื่อง : ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑</p> <p>สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. ให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแม่น้ำโขง – แม่น้ำฮัน และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง</p> <p>๒. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ให้ความสำคัญกับประเด็น ดังนี้</p> <p>๑. ทบทวนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี และติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินการตามปฏิญญาแม่น้ำฮันเพื่อสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี และแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี</p> <p>๒. ทิศทางความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต และปรับสาขาความร่วมมือให้สอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ( New Southern Policy) ของสาธารณรัฐเกาหลีและกระแสการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคบน ๓ เสาหลักใหม่ ประกอบด้วย ประชาชน ความเจริญรุ่งเรือง และสันติภาพ และมีความร่วมมือใน ๗ สาขาใหม่ ได้แก่ (๑) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การพัฒนาชนบทและเกษตร(สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (๕) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๖) สิ่งแวดล้อม (๗) ความท้าทายต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่</p> <p>๓. ย้ำเจตนารมณ์ที่ให้ความสำคัญกับ (๑) การขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านความร่วมมือเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน (๒) ความเจริญรุ่งเรืองจากการแบ่งปันประสบการณ์ด้านต่าง ๆ อาทิ การเกษตรและการพัฒนาชนบท</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเน้นเรื่อง การเสริมสร้างความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p>

<p>การสร้างเชื่อมโยงในภูมิภาค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs (๓) การสร้างสันติภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคผ่านความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการป่าไม้และโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อจัดการกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ และการกำจัดทุ่นระเบิด โดยใช้กลไกของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนกรอบความร่วมมือเกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำโขงอื่นๆ อาทิ กรอบความร่วมมือ ACMECS</p> <p>ทั้งนี้ จะมีการรับรองเอกสาร ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี</p> <p><b>มติ ครม. :</b> ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย</p> <p>๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้</p>	
---	--

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๙๑๑๖๒</p> <p>เรื่อง : ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๖</p> <p>สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๖</li> <li>๒. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขง ตามประเด็นในกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๖ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานและความร่วมมือเป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ</li> </ol> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. รัฐบาลไทย ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ ร่วมกับรัฐบาลกัมพูชา ลาว และเวียดนาม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินความร่วมมือในทุกด้านของการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้ำโขง เป็นผลให้มีการก่อตั้งคณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ โดยโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการแม่น้ำโขง แบ่งออกเป็นองค์กรบริหารถาวร ๓ องค์กร คือ ๑) คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกในระดับรัฐมนตรี ประเทศละ ๑ คน ๒) คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกในระดับอธิบดีขึ้นไป ประเทศละ ๑ คน ๓) สำนักงานเลขาธิการ (Secretariat) มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง แต่งตั้งทำหน้าที่บริหารงาน โดยที่ในแต่ละปีผู้แทนในคณะมนตรีฯ จะหมุนเวียนทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีฯ ตามลำดับตัวอักษรของประเทศสมาชิก เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและตัดสินใจการดำเนินงานตามความตกลงฯ ให้บรรลุผลสำเร็จ</p> <p>๒. การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๖ เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีสมัยสามัญประจำปี ตามพันธกรณีของกรอบความร่วมมือคณะกรรมการแม่น้ำโขง มีกำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและกำหนดนโยบาย</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สทนช./กษ. (สกต.สป.กษ.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อหารือและกำหนดนโยบายความร่วมมือในการพัฒนา ลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน การบริหารองค์กรของคณะกรรมการแม่น้ำโขง และกำหนดแนวทางความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา รวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนาและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ จากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม จีน และเมียนมา ร่วมกับผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ หุ้นส่วนการพัฒนา และองค์การระหว่างประเทศ

๓. กรอบการหารือดังกล่าว มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและความร่วมมือของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ ในประเด็นที่สำคัญได้แก่

๑) แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

๒) ยุทธศาสตร์การจัดการภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘

๓) การดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง

๔) ประเด็นอื่นๆ ตามประเทศสมาชิกเห็นชอบให้มีการหารือร่วมกัน (หากมี)

๔. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ จะทำหน้าที่พิจารณาประเด็นสารัตถะตามกรอบการหารือดังกล่าว และมีการเจรจาในการประชุมฯ กับประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขง ทั้งนี้คณะผู้แทนไทย จะดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้

๕. คณะผู้แทนไทย จะใช้ประเด็นตามกรอบการหารือตามข้อ ๓. ในการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๖ และจะมีการจัดทำบันทึกการประชุม (โดยการลงนาม) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของไทย และคณะกรรมการแม่น้ำโขงต่อดำเนินงานและความร่วมมือภายใต้พันธกรณีของความตกลงฯ โดยจะไม่ใช้ถ้อยคำหรือมีเจตนาที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อมิให้บันทึกการประชุมเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะได้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาในสาระสำคัญของผลการประชุมฯ ต่อไป

**มติ ครม. :** ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ และให้สำนักงาน ทรัพยากร น้ำแห่งชาติ ได้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๒. ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ตุลิกาย๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้



ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๙๑๑๖๒</p> <p><b>เรื่อง :</b> ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</p> <p><b>สารัตถะ :</b> สกพอ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</p> <p>๒. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่มีใช้สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ สกพอ. สามารถพิจารณา ดำเนินการภายใต้หลักการดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง</p> <p>๓. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวของฝ่ายไทย</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. การสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่าง สกพอ. กับ KOTRA เพื่อส่งเสริมการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) ระหว่างกัน พร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัย ตลอดจนให้การสนับสนุนกันอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. การส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตรกรรมขั้นสูง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา</p> <p>ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สกพอ. กับ KOTRA ในโอกาสการพบหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สกพอ./กษ. (สศก.)</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ :</b></p> <p>เพื่อผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นทางการในสาขาความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน</p> <p><b>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>

<p><b>มติ ครม.</b> : ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เห็นชอบมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน แห่งสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทย ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทำ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย</p> <p>๒. ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้</p>	
---	--

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๙๑๑๖๒</p> <p>เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเป้อย ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ศ. ....</p> <p>สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเป้อย ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเป้อย ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่จังหวัดเลย อันเป็นพื้นที่ที่ตั้งสำนักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร ซึ่งกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดเลย ได้ขอใช้พื้นที่ไว้ก่อนหน้าที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สามารถดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดได้ ซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีเหตุผล คือ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๑ ได้ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้อย ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนคล้ายทหาร ซึ่งเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรบ้านห้วยน้ำฝัก และบ้านบ่อเหมืองน้อย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และมอบให้กรมการศาสนา (เดิม) ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้อย ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ เพื่อก่อสร้างวัดบ้านห้วยน้ำฝักสำนักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) ก่อนมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูเป้อย ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ ในท้องที่ตำบลแสงภา ตำบลเหล่ากอหก และตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยเป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งพื้นที่ตั้งสำนักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร บางส่วน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๔๖ ตารางวา ทำให้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างวัดได้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติบริเวณดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นของ กษ.</u></p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของ ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเป้อย ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ศ. .... เพื่อให้กองทัพบกใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้อย ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนคล้ายทหาร</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม.สป.กษ.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนคล้ายทหาร และมอบให้กรมการศาสนา เพื่อการจัดตั้งสำนักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธรที่วัดป่าเทิดพระเกียรติสิรินธร</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

<p>และมอบให้กรมการศาสนาเพื่อการจัดตั้งสำนักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร เป็นวัดป่าเทิดพระเกียรติสิรินธร</p> <p><b>มติ ครม. :</b> ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเป้อย ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้</p> <p>๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย</p>	
---	--

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๙๑๑๖๒</p> <p><b>เรื่อง :</b> ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๓ ฉบับ</p> <p><b>สารัตถะ :</b> สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ</p> <p>๑. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....</p> <p>๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน ตำรับการแจ้งรายละเอียด และการจัดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....</p> <p>๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....</p> <p>รวม ๓ ฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนตำรับ การแจ้งรายละเอียดและการจัดแจ้งผลิตภัณฑ์ และการกำหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>เนื่องจากบทเฉพาะกาล ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้การดำเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายที่สำคัญ คือ กฎกระทรวง ซึ่งเป็นเรื่องที่สมคชธเนินการเพื่อให้การอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียดการจัดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับสมุนไพรได้ดำเนินการพิจารณาอย่างรอบครอบและเหมาะสมแล้ว ทำให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคและผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โดยต้องมีระยะเวลาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปรับตัว เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้เกี่ยวข้องจึงกำหนดระยะเวลาในการบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน ตามร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... และกำหนดระยะเวลาในการบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนตำรับ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (สภ.ส.ป.กษ.)</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ :</b></p> <p>เพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>

การแจ้งรายละเอียดและการจัดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ยกเว้นร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม ลด ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับสมุนไพร พ.ศ. .... จะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สมควรดำเนินการได้ทันที

ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวง จำนวน ๓ ฉบับ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ตามคำนิยาม ของคำว่า “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ หากยังคงมีสภาพเป็น พิษ ศัตรูปืช หรือพาหะ อันเป็นสิ่งต้องห้าม สิ่งจำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การบังคับใช้กฎกระทรวงจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรอันมีลักษณะเป็นสิ่งต้องห้าม สิ่งก้ำัดะสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรประกาศกำหนด

**มติ ครม.** : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้